



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๑๒๗๒ โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๙๙๙

ที่ นค ๐๐๓๓(๑)/ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ได้พิจารณาและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำตราขื่อ ตำแหน่ง และตรายางวันที่ จำนวน ๖ รายการ เนื่องจากย้ายมาตำรางใหม่ และทดแทนของเก่าที่ชำรุด เพื่อใช้ในราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้าน เจ เอส เอ็น หนองคาย โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๗๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ตามประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติให้

๑. นายไพฑูรย์ พลอยกลม เป็นผู้ปิดประกาศ ณ บอร์ดปิดประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานฯ
๒. นายไพฑูรย์ พลอยกลม เป็นผู้ปลดประกาศ ณ บอร์ดปิดประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ
(นายไพฑูรย์ พลอยกลม) หัวหน้าที่

ลงชื่อ
(นายพลุ สุศรีวิง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายพลุ สุศรีวิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย



ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ได้มีการจ้างทำ
ตรายาง ชื่อ ตำแหน่ง และตรายางวันที่ เนื่องจากย้ายมาดำรงใหม่ และทดแทนของเก่าที่ชำรุด เพื่อใช้ในราชการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะจ้าง	จำนวน หน่วย
๑	ตรายางชื่อ นางสาวพิกุล ๒ แถว	๑ อัน
๒	ตรายางชื่อ นางสาวพิกุล ๓ แถว	๑ อัน
๓	ตรายางชื่อ นายไพฑูรย์ ๒ แถว	๑ อัน
๔	ตรายางวันที่ (เลขอารบิก)	๑ อัน
๕	ตรายางวันที่ (เลขไทย)	๑ อัน
๖	ตรายางสำเนาถูกต้อง	๑ อัน

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้าน เจ เอส เอ็น หนองคาย
โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๗๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อเป็นราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพสุ สุศรีวิวก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการ จ้างทำตรายางชื่อ ตำแหน่ง และตรายางวันที่ จำนวน ๖ รายการ เนื่องจากย้ายมาดำรงใหม่ และทดแทนของเก่าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอส.เอ็น. หนองคาย โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๗๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้เกณฑ์ราคา ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้าพเจ้า	นายพสุ สุศรีวิภ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นายไพฑูรย์ พลอยกลม	เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นางสาวพิกุล โมครรัตน์	ผู้ตรวจรับพัสดุ

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ)

(นายพสุ สุศรีวิภ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ พลอยกลม)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิกุล โมครรัตน์)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
ผู้ตรวจรับพัสดุ
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

